

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประจำปี 2567

การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ของหน่วยงานสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

<p>ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</p>	<p>การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบตึกแต่งภายในของหน่วยงาน</p>
<p>สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p>	<p>การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ของหน่วยงานสำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายกฤษฎา คงคะจันทร์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา - นายกมล หมื่นยุทธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และตัวแทน ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการและฝ่ายบริหารอาคาร ของ ธพส. ดังนี้ - นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ รองผู้อำนวยการ - นางสาวภัณฑิลาภัสสร มัญชุภาสัณห์ ผู้อำนวยการ - นางสาวโชติกา อำนวยวิบูลย์ผล เจ้าหน้าที่ชำนาญการ - นายธัชพงศ์ เปรมประยูร เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
<p>ผลจากการมีส่วนร่วม</p>	<p>การเข้าเยี่ยมชมโครงการและการประชุมหารือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้มีการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงแบบ และมีประเด็นข้อสอบถามจากหน่วยงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานต้องการจะปรับพื้นที่ห้องประชุม ชั้น 3 โดยปรับพื้นที่เป็นห้องผู้บริหารรวมห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง - หน่วยงานต้องการปรับ ชั้น 4 ในส่วนห้องอุปนายกปรับเป็นห้องรับรอง ทำการยกเลิกเฟอร์นิเจอร์บางส่วนของสำนักงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเดิน และยกเลิกพื้นที่ห้องผู้อำนวยการกองให้เป็นพื้นที่วาง Office Booth - หน่วยงานได้ขอคำแนะนำกับ ธพส. ในเรื่องพื้นที่เก็บของสำหรับช่วงขนย้ายก่อนเข้าพื้นที่ - หน่วยงานได้มีข้อสอบถาม ในกรณีหากไม่มีการปรับแก้แบบและยืนยันการกันพื้นที่ตามกรอบพื้นที่เดิม ทางโครงการฯ สามารถเตรียมท่อระบบ SN จำนวน 3 ห้อง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมเองของหน่วยงานได้หรือไม่ - หน่วยงานได้แจ้งผลจากการประชุมหารือของหน่วยงาน เมื่อพิจารณาผลกระทบ มีข้อสรุปที่จะไม่แก้แบบตามที่ โครงการฯ แจ้งผลกระทบ และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และขอหารือภายในก่อนจะมีการส่งข้อสรุปในเรื่องพื้นที่ต่อไป - หน่วยงานได้มีการแจ้งกำหนดการที่จะขนย้ายเข้าพื้นที่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และคาดว่าจะให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2567

<p>การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p>	<p>บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ทพส.) ดำเนินการตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงแบบ และประเด็นข้อสอบถาม ของหน่วยงานสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ชั้น 3 การปรับพื้นที่ห้องประชุมให้เป็นห้องผู้บริหาร และห้องน้ำจำนวน 3 ห้อง จากการตรวจสอบแล้วสามารถดำเนินการได้ โดยจะมีการรื้อย้ายผนังและประตู รวมถึงงานระบบต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อด้านราคา และระยะเวลาในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น - พื้นที่ชั้น 4 ที่ขอปรับแบบห้องอุปนายกปรับเป็นห้องรับรอง จากการตรวจสอบสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนชนิดของงานครุภัณฑ์ได้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อด้านราคาเพิ่มเติม - การยกเลิกเฟอร์นิเจอร์บางส่วนของสำนักงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเดิน สามารถยกเลิกงานครุภัณฑ์ในบริเวณดังกล่าวได้ - การยกเลิกพื้นที่ห้องผู้อำนวยการกอง ให้เป็นพื้นที่วาง Office Booth สามารถดำเนินการได้ โดยจะมีการรื้อผนังประตู และทำการยกเลิกงานครุภัณฑ์ในบริเวณดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อด้านราคาเพิ่มเติม - การขอคำแนะนำจาก ทพส. เรื่องพื้นที่เก็บของสำหรับช่วงขนย้ายก่อนเข้าพื้นที่ปัจจุบัน ทพส. ยังไม่มีพื้นที่แนะนำในบริเวณใกล้กับพื้นที่ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ หากว่ามีพื้นที่ใดเหมาะสม ทพส. จะแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานทราบอีกครั้ง
---	--

การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ของหน่วยงานสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

การเปิดโอกาสให้หน่วยงานเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ และประชุมหารือของหน่วยงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

